

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๔๔๘



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดและอำเภอ ดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดนิทรรศการ เพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ โดยพิจารณาดำเนินการทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงเนื้อหาของนิทรรศการให้มีความเหมาะสม เรียบง่าย สมพระเกียรติ โดยการเบิกค่าใช้จ่ายให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. จัดทำโครงการ/กิจกรรม สาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ การจัดเก็บผักตบชวา การทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ปลูกต้นไม้ ฯลฯ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของกิจกรรมประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ และฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในการเบิกจ่ายให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. กรณีการสนับสนุนกิจกรรมของจังหวัด/อำเภอ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ กรณีได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในด้านสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ หรืองานด้านอื่นๆ ให้พิจารณาดำเนินการโดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๓.๒ กรณีจังหวัด/อำเภอ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

/๓.๓ กรณี...

๓.๓ กรณีจังหวัด/อำเภอ ขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาออกคำสั่งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเดินทางไปราชการและเบิกค่าใช้จ่ายโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕

๔. การดำเนินการตามข้อ ๑ - ๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และมีเหตุผล โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และฐานะทางการเงินคลังเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรินทร์ จักกะพาก)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนพัฒนาระบบงบประมาณ
โทร.๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๘
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๔๙